



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ แนวนหน้า สยามรัฐ M2F ไทยโพสต์ คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>พระอาการพระบรมราชินีนาถ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 3 เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า พระอาการประชวรใช้หวัดใหญ่หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกระสวะ (ไอ) ลดลง เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ดี ผลการเอกซเรย์พระปัสสาวะ (ปอด) ดี ผลการตรวจพระโลหิตปกติ คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ กลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 ส.ค. 2561</p>
<p>แนวนหน้า</p>	<p>ภัยสื่อออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสติให้ชัดเจน" เตรียมความพร้อมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล โดยติดตามโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th</p>
<p>มติชน</p>	<p>โครงการเทศน์มหาชาติฯ รพ.ราชวิถี</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จไปทรงสดับพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร ในโครงการ "เทศน์มหาชาติ เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี" โดยมี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ประธานมูลนิธิ รพ.ราชวิถี ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เจ้าหน้าที่รพ. และประชาชนกว่า 500 คน เฝ้ารับเสด็จ</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>1 ปีการใช้ ม.44 ปลดล็อก ออย.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวครบรอบ 1 ปี การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ว่า รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเรื่องไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมา มีปัญหาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของออย.ล่าช้า จึงมีคำสั่ง คสช.ที่ 77/2559 เพื่อเพิ่มความคล่องตัว หลังครบรอบ 1 ปี พบว่าช่วยแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ขอขึ้นทะเบียนค้างค้ำกว่า 3.8 แสนรายการได้ดี ส่วนการยกร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ... นายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และเชื่อมั่นในแนวคิด วิธีการของสธ. และออย.ว่าเดินตามแนวทางที่ชัดเจน แต่ต้องสร้างการรับรู้ให้มากขึ้น</p> <p>-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า พ.ร.บ.ยาฯ ใช้มา 51 ปีแล้วแต่แก้ไขไม่ได้เพราะมีความขัดแย้งในประเด็นวิชาชีพ ย้ำว่าในร่างพ.ร.บ.ไม่ได้ระบุวิชาชีพใดจ่ายหรือไม่จ่ายยา เพราะต้องออกกฎกระทรวงก่อน ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น อย่าสร้างความขัดแย้งกัน และร่างพ.ร.บ.นี้ หากกรม.เห็นชอบ ยังต้องผ่านไปตามคณะกรรมการกฤษฎีกา และสนช. ซึ่งจะมีการให้ความคิดเห็นอีก</p> <p>-นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า พ.ร.บ.ยาฉบับเดิมและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าร้านขายยาต้องมีเภสัชกรเท่านั้น ซึ่งร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ไม่ได้แก้ไขในส่วนนี้ ยืนยันว่าไม่มีการแก้ไขเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ใครในการเปิดร้านขายยาใหม่โดยไม่มีเภสัชกร ส่วนร้านขายยาที่เคยเปิดโดยไม่มีเภสัชกรได้ตามกฎหมายเดิม ร่างพ.ร.บ.ยาใหม่หากมีการเปลี่ยนเจ้าของต้องมีเภสัชกร หากหาไม่ได้ต้องปิดร้าน สำหรับประเด็นวิชาชีพที่จ่ายยา พยาบาลที่ทำงานในรพ.สต.ต้องจ่ายยาตามแพทย์สั่ง จึงอยากให้ออย.มีกฎหมายรองรับ โดยให้อยู่ในพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกันจะมีการตั้งคกก.ร่วมกันมาหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุป</p> <p>ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่มีเนื้อหาสาระสำคัญ อาทิ 1.กำหนดให้การอนุญาตขึ้นทะเบียนยามีช่วงอายุ 7 ปี จากเดิมที่อยู่ได้ตลอดชีวิต ซึ่งระหว่างนี้หากพบผลข้างเคียงของยา เป็นหน้าที่ของผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องพิสูจน์ว่ายาของตนมีความปลอดภัย ออย.จึงจะต่อทะเบียนยาให้ 2.การจำแนกยาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น เป็นการจำกัดการใช้ยา และ 3.การให้ออย.สามารถเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการที่มาขอ ใบอนุญาตได้ จากที่ต้องใช้ ม.44 ให้ดำเนินการได้ เป็นต้น</p> <p>-ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ อธิบดีนายภสภเภสัชกรรม เปิดเผยว่า การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ยังช้ารอเติม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพมหานครกิจออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>โดยเฉพาะประเด็นที่เปิดให้วิชาชีพอื่นสามารถจ่ายยาได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ โดยแปรอักษรเป็นรูป Rx UBU และร้องเพลงมกคณามเภสัชกรรม โดย รศ.ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ประเด็นปัญหาของร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ที่เป็นปัญหา หากไม่ได้รับการแก้ไข จะนำมาซึ่งการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้</p>
คมชัดลึก บทบรรณาธิการ	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอบทความว่า กรมศุลกากรรัฐพิพากษาให้มอนซานโต้ ชดใช้เงิน 289 ล้านดอลลาร์ ให้แก่คนทำสวนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโก หลังมีหลักฐานยืนยันว่าอาการป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากการใช้ยาฆ่าหญ้าที่ผลิตจากสารไกลโฟเสตฉีดพ่นในสนามหญ้าของโรงเรียน ซึ่งเป็นตัวเดียวกับยาฆ่าหญ้าที่ใช้ในประเทศไทย ที่ขณะนี้รัฐบาลมีมาตรการแต่จำกัดการใช้เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา วงการแพทย์ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้าสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต ซึ่งการต่อสู้กับขบวนการสนับสนุนการใช้เคมีเกษตรไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีฝ่ายของบริษัทสารเคมีแฝงอยู่ในทีมงานนำเสนอข้อมูลให้คกก.วัตถุอันตรายเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลต้องใช้ความกล้าหาญตัดสินใจโดยเร็วที่สุด</p>
สยามรัฐ	<p>ร่างพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>-เสนอบทความว่า แนวคิดระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิยังขาดการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง ทั้งที่เป็นการปฏิรูปแนวคิดใหม่ทั้งระบบ ที่ต้องมีหลายองค์กรที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดปัญหา เช่น บางรพ.ทำงานเชิงรุกได้ผลดี ลดจำนวนผู้ป่วยมารพ. แต่กลับได้รับงบฯ สนับสนุนลดลง เพราะสธ.จัดสรรงบฯ ตามจำนวนคนไข้ นอกจากนี้ยังเกรงว่า พ.ร.บ.นี้คงไม่ทันสถานการณ์ภัยพิบัติชุกนี้ และอาจถูกล้มไปหลังการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล</p>
ผจก.รายวัน สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>ร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบฯ</p> <p>-เสนอบทความ สธ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.. เป็นครั้งแรก โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วม ซึ่งมีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า ขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องการหาแหล่งเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่ควรเลือกเก็บเฉพาะสินค้าบุหรี่ยี่ ด้านตัวแทนเครือข่ายชุมชนเสนอให้จัดเก็บเงินสมทบจากสินค้าในกลุ่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ด้วย</p> <p>-เสนอบทความ สธ. และ ก.การคลัง ร่วมกันยกร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ เพราะต้องการหารายได้มาสนับสนุนระบบบัตรทอง โดยไม่เก็บจากสินค้าบาปอื่น ๆ แต่สธ.รณรงค์ลดการสูบบุหรี่และจำนวนคนสูบลดลงทุกปี ซึ่งจะกระทบกับการเก็บรายได้ส่วนนี้ จึงน่าจะขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมสินค้าและบริการอื่น ๆ เพื่อให้มีรายได้อย่างยั่งยืน และควรดูเรื่องการบริหารจัดการในระบบบัตรทองว่า รัศกุ่มหรือยัง มีงบฯ ส่วนอื่นสามารถนำมาสนับสนุนได้หรือไม่ รวมทั้งเงินจาก 4 กองทุนที่เก็บจากภาษีบาปปีละไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท สามารถจัดสรรมาให้ระบบบัตรทองได้หรือไม่ นอกจากนี้ มาตรา 26 ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ระบุว่า ห้ามเสนอกม.มาเรียกเก็บเงินภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือเพื่อการหนึ่งการใดโดยเฉพาะ ซึ่งร่างกม.เก็บเงินสมทบฯ เลี่ยงไปใช้คำว่า เงินสมทบแทน หากผ่านกม.นี้ ในอนาคตเงินนอกงบประมาณคงมีมากยิ่งขึ้น และใช้กันโดยขาดการตรวจสอบอย่างรัดกุมโดยผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติ</p>
เดลินิวส์ มติชน	<p>รพ.ซีแองกรณีลิมผ้าก๊อชในช่องคลอด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จิรพันธ์ เต็มพันธ์ นพ.สสจ.ภูเก็ต ซีแองกรณีญาติผู้ป่วยร้องเรียนว่าพบผ้าก๊อชออกมาทางช่องคลอด หลังจากมาคลอดบุตรที่รพ.กลาง ว่า ผู้ป่วยมาคลอดปกติเมื่อ 18 มิ.ย. 2561 หลังคลอด 45 วัน แผลฝีเย็บติดดี มีน้ำคาวปลาเล็กน้อย ต่อมาวันที่ 28 ส.ค. ผู้ป่วยมารพ. ขณะนั่งรับประทานอาหารมีผ้าก๊อชหลุดออกมาจากช่องคลอด แพทย์ได้ตรวจอัลตราซาวด์ให้ทันที ไม่พบความผิดปกติใด ๆ และนัดติดตามอาการอีกครั้งวันที่ 4 ก.ย.นี้ กรณีดังกล่าวแม้ว่าญาติผู้ป่วยจะเพียงต้องการให้รพ.รับรู้ถึงข้อผิดพลาดในการให้บริการ แต่สสจ.ภูเก็ตและรพ.กลางได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งตัวแทนไปเยี่ยมขอโทษผู้ป่วยที่บ้าน และดำเนินการเรื่องขอรับเงินชดเชยตามมาตรา 41 ให้ด้วย</p>
	<p>การควบคุมโรคไม่ติดต่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ทีวีช่อง NBT</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.ธวัช สุนทรศาสตร์ ผู้ช่วย รมต. ประจำ สธ. พญ.ชอมญา ชาวมินาทน รอง ผอ.องค์การอนามัยโลก และคณะทำงานระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องโรคไม่ติดต่อ (UNITED NATIONS INTERAGENCY TASK FORCE ON NCDs : UNIATF) ร่วมกันแถลงข่าว ผลการประเมินการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในประเทศไทย ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคไม่ติดต่อ เน้นการป้องกันก่อนการรักษา รักษาอย่างมีคุณภาพ ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและครบวงจร โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และมอบนโยบายให้ สธ.เป็นแกนหลักประสานทุกภาคส่วนในการดำเนินการ และติดตามอย่างเร่งด่วน ทำให้ในปี 2560 องค์การอนามัยโลกประเมินให้ไทยมีผลการดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คณะทำงานระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องโรคไม่ติดต่อ ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในไทย ระหว่าง 28-30 ส.ค. 2561 โดยเฉพาะประเด็นกลไกที่รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนงาน การขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อในโรงเรียน การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประชาชน รวมถึงชุดสิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อ</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>สำนักข่าวหุ้นอินไซด์</p>	<p>สธ.จัดบริการจักรยานอัจฉริยะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. เปิดตัว “โครงการบริการจักรยานอัจฉริยะสาธารณะ และเส้นทางจักรยานสาธารณะ กระทั่งวงสาธารณสุข” เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ใช้ในการมาติดต่อราชการ ทำงาน หรือออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยลดโลกร้อนและลดค่าใช้จ่าย</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดจักรยานอัจฉริยะสาธารณะไว้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ 300 คัน จากบริษัทเอไอเอส และ MOBIKE คิดค่าบริการช่วง 6 เดือนแรกเพียง 100 บาทต่อเดือน ซึ่งแอปพลิเคชัน MOBIKE จะบอกระยะทาง แคลอรีที่ใช้ และปริมาณคาร์บอนที่ลดได้</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ชยะอิลีกทรอนิกส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า หลังจากภาครัฐกำลังร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหายชยะอิลีกทรอนิกส์ให้เป็นระบบ สธ.ได้เข้าไปมีส่วนในเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชน โดยกรมฯ ร่วมกับกรมอนามัยจะเข้าไปทำงานเชิงรุก ค้นหาพื้นที่เสี่ยงมากขึ้น และให้รพ.สต.และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอช่วยสอดส่องว่ามีใครที่ทำอาชีพนี้หรือไม่ สำหรับพื้นที่ห้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชม โดยหน่วยงานในพื้นที่ทั้งสาธารณสุข ท้องถิ่น และประชาชน ช่วยกันดูแลและให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง</p>
<p>เว็บไซต์ thaiquote.org</p>	<p>ไวรัส RSV</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าฝน ระวังป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบเด็กเสียชีวิต 9 ราย ผู้ใหญ่เสียชีวิต 2 ราย</p> <p>นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สำนักโรคติดต่อฯ กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค แต่สามารถป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อได้โดย 1.ล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ 2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ป่วย 3.หลีกเลี่ยงการนำมือที่ไม่สะอาดมาป้ายจมูกหรือตา ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกัน และทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>มหกรรมคุณภาพงานแม่และเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 4 เป็นประธานเปิดมหกรรมคุณภาพงานแม่และเด็กจังหวัดปทุมธานี ปี 2561 “เครือข่ายผูกพัน สายสัมพันธ์แม่ลูก ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมี นพ.สุรินทร์ สีบซึ่ง นพ.สสจ.ปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานแม่และเด็กที่โดดเด่นและมีคุณภาพของแต่ละอำเภอ กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายในสังกัด สธ. การนำเสนอผลงาน 7 อำเภอ การจัดบูธนิทรรศการ นวัตกรรมและผลการดำเนินงาน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สพฉ. จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติภาคประชาชน ครั้งที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>2 ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน” มีภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมองขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัยฯ ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนกระจายความรู้สู่ประชาชน เมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และสร้างกลไกให้เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนให้เกิดตำบลปลอดภัยของประเทศ</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>ยากันยุงก๊อตซิลล่า -เสนอข่าว นายอุดม คำอ่อน กำนัน ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่รพ.สต.แม่ตาว ออกตรวจสอบร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ ต.แม่ตาว 6 หมู่บ้าน พบ 7 ร้านค้า ใน 3 หมู่บ้าน จำหน่ายยุงก้นยุง “ก๊อตซิลล่า” จากประเทศเมียนมา รวม 176 กล่อง จึงตรวจยึดและนำยุงก้นยุงทั้งหมดส่งให้สสอ.แม่สอดตรวจสอบ</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>คลินิกหมอครอบครัว -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ นุกุลอุดมพาณิชย์ นพ.สสจ.สุโขทัย เปิดป้ายโครงการคลินิกหมอครอบครัวทางเดินติคลินิก CLUSTER ที่สอ.เฉลิมพระเกียรติตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์ โดย นายมานิต รัตนนิล ชาวตำบลเมืองเก่า ได้มอบเงินสมทบ 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของคลินิกหมอครอบครัว พัฒนาอาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยรวมถึงจัดทำคลินิกนักท่องเที่ยว (TRAVEL MEDICINE CLINIC) ต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p>ผลกระทบมลพิษทางอากาศ -เสนอข่าว ทีมนักวิจัย ม.ปักกิ่ง ประเทศจีน และม.เยล สหรัฐฯ ร่วมศึกษาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของประชาชนในจีน พบว่า การได้รับมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการรู้คิด และผลกระทบจะยิ่งรุนแรงเมื่อมีอายุมากขึ้น กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดคือ กลุ่มชายที่มีระดับการศึกษาไม่สูง ซึ่งมักเป็นผู้ที่ทำงานใช้แรงกลางแจ้ง โดยผลการศึกษาชิ้นนี้สามารถเทียบเคียงได้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตมลภาวะทางอากาศ</p>
เดลินิวส์	<p>อหิวาต์สุกร -เสนอข่าว องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ มีความกังวลเรื่องการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันในจีน จะขยายวงกว้างไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าเชื้อไวรัสที่ระบาดในจีนมีลักษณะคล้ายคลึงกับเชื้อที่ระบาดในรัสเซียเมื่อปีที่แล้ว</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch